



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
			ภาค ก	ภาค ข	ภาค ค	
๑	๐๑	นายวรายุทธ ขวัญเรือน	๖๒%	๖๘%	๘๙%	

๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ พนักงานจ้างประเภทภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงหวาย จะจ้างเป็นพนักงานจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สกลนครแล้ว สำหรับผู้ที่อยู่ในบัญชีตามลำดับที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวเข้ารับการ
บรรจุแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าผู้ bersangkutanสละสิทธิ์ที่จะ
บรรจุและแต่งตั้ง และจะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับถัดไป

๓. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามประกาศนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ
เว้นแต่มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงหวาย จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
หรือกรณีได้ทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้นจะทำการยกเลิกและมีคำสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดิรันดร ยังชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย